

GIỚI THIỆU THÀNH PHỐ TRUNG SƠN

Trung Sơn xưa gọi là Hương Sơn, địa linh nhân kiệt, danh nhân lớp lớp. Công nguyên năm 1552 nơi đây được đặt là Hương Sơn. Ngày 22 tháng 11 năm 1886 Nhà cách mạng dân chủ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc Tôn Trung Sơn ra đời tại thôn Thúy Hương Trung Sơn. Năm 1925 nơi đây được đổi tên gọi là Trung Sơn, để tưởng nhớ Tôn Trung Sơn. Trung Sơn là thành phố duy nhất của Trung Quốc mang tên vĩ nhân, là thành phố kiêu bào, có kiêu bào cứ trú trên 90 nước và vùng lãnh thổ của 5 châu lục, đồng bào ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan có hơn 800 ngàn người.

Trung Sơn nằm ở vùng tam giác Châu Giang, phía tây của Châu giang khẩu, phía bắc tiếp Quảng Châu, giáp ranh với Ma cao và Hồng công. Diện tích Trung Sơn 1800 km², nhân khẩu thường trú 1,47 triệu dân. Trung Sơn có khí hậu bán nhiệt đới ẩm ướt., nhiệt độ trung bình trong năm 23⁰C. Đường xá trong nội thị là 1665,8 km. Thành phố có 3 cảng, 5 sân bay lớn, vận chuyển đường sắt qua Quảng châu nối liền khắp cả nước.

Thành phố Trung Sơn thực hiện chiến lược thành phố kinh tế mạnh, kiên trì đứng vững là thành phố công nghiệp mạnh, thành phố có 28 khu chuyên ngành cấp quốc gia “ cơ sở sản xuất kỹ thuật cao cấp nhà nước”. Hiện nay thành phố Trung Sơn đang thực hiện đẩy mạnh công nghiệp cao cấp hóa và công nghiệp nặng vừa phải, ra sức đẩy mạnh công nghiệp lắp ráp, chế tạo tàu thuyền, thông tin tin hiệu, máy quang điện là ngành chế tạo chủ đạo và sản nghiệp kỹ thuật cao mới. Nâng cấp toàn diện điện gia dụng, chế tạo kim khí, đèn trang trí, nội thất với phương châm phát huy ưu thế của nghề truyền thống, nâng cấp phát triển, tích cực phát triển các ngành nghề mới, vật liệu mới, năng lượng mới, y dược bảo vệ sức khỏe, vui chơi giải trí .

Trung Sơn là quê hương của “ gạo, cá “ sản phẩm thủy sản phong phú. Chuối là một trong 5 loại nông sản của Trung sơn đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận thực phẩm sạch.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ THÀNH PHỐ TRUNG SƠN NĂM 2008

Tổng giá trị sản phẩm	140,852 tỷ RMB, tăng 10,5%
Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp	409,104 tỷ RMB, tăng 11,2%
Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp	7,627 tỷ RMB, tăng 3,6%
Kim ngạch xuất nhập khẩu	25,909 tỷ RMB, tăng 5,1%
Tỷ lệ giá trị kỹ thuật cao so với tổng giá trị sản phẩm công nghiệp	Khoảng 30,5%
Nhà máy, xí nghiệp có quy mô	4.340 nhà máy, xí nghiệp
Xí nghiệp đầu tư nước ngoài	3179 xí nghiệp, tổng vốn đầu tư 17,58 tỷ USD.

THÀNH PHỐ CƯ TRÚ

Thời đại mới, tinh thần của người Trung Sơn là: “Bác ái, sáng tạo, bao dung, hài hòa”, người Trung Sơn làm theo yêu cầu xây dựng xã hội hài hòa, kiên trì quan điểm phát triển khoa học, nỗ lực xây dựng trở thành một thành phố phát triển kinh tế xã hội hài hòa là điển hình của tỉnh Quảng Đông và một Trung Sơn hài hòa “cho lập nghiệp, cho cư trú, cho sáng tạo” thực hiện giàu có An Khang.

Bình quân thu nhập người / năm	21.560,00RMB (khoảng 3000USD)
Tổng số tiền của người dân gửi tiết kiệm	105,885 tỷ RMB
Tỷ lệ diện tích cây xanh của thành phố	39,63%
Diện tích nhà ở bình quân đầu người	33,39m ²
Diện tích bình quân đầu người thể dục thể thao công cộng	3 m ²
Đại học, trường chuyên nghiệp	21 trường

CÁC DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Thành phố sạch quốc gia.

Thành phố vườn quốc gia.

Giải thưởng danh dự cư dân (Trung tâm cư dân Liên hiệp quốc tặng).

Thành phố điển hình bảo vệ môi trường.

Thành phố du lịch ưu tú Trung quốc.

Thành phố mô phạm công trình thông suốt.

Thành phố tiên tiến khoa học kỹ thuật Quốc gia.

Thành phố văn minh toàn quốc.

Thành phố kinh tế thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc.

Thành phố tiên tiến chấn hưng chất lượng toàn quốc.

Thành phố mẫu toàn dân rèn luyện sức khỏe.

Topten 10 thành phố có cảm nhận hạnh phúc nhất.

Thành phố hài hòa.

Topten 10 thành phố hài hòa phát triển liên tục.

Topten 10 thành phố môi trường sống sinh thái.

Vùng mô phạm sinh thái quốc gia.

Cúp trường an địa thị ưu tú quản lý trị an xã hội toàn quốc.

THÀNH PHỐ VĂN HÓA

Văn hóa của Trung sơn dung hòa văn hóa trung nguyên, văn hóa bản xứ, văn hóa tây dương, văn hóa nam dương, hình thành văn hóa mai ban, văn hóa thương nghiệp, văn hóa hoa kiều, văn hóa danh nhân, văn hóa phong tục, văn hóa ngôn ngữ địa phương có bản sắc của miền văn hóa Lĩnh nam. Trong quá trình lưu truyền chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố như môi trường địa lý, thay đổi của lịch sử, phát triển của kinh tế xã hội, nên đã trở thành văn hóa truyền thống kết hợp với văn hóa hiện đại, nuôi dưỡng cho ra đời tinh thần của người Trung sơn trong thời đại mới "Bác ái, sáng tạo, bao dung, hài hòa".

Đầu năm 2008, thành ủy và ủy ban nhân dân Trung sơn đã thực thi chiến lược, "xây dựng thành phố nổi danh văn hóa, thành phố nổi danh văn hóa lịch sử", nỗ lực xây dựng 8 công trình lớn, kiến tạo công trình Tôn Trung Sơn, công trình văn hóa lịch sử, công trình văn hóa sản nghiệp, công trình văn hóa phong tục dân tộc, công trình văn hóa công cộng, công trình văn hóa tam danh, công trình văn hóa sinh thái.

VẠN NGƯỜI ĐI BỘ TỪ THIÊN: Bắt nguồn từ năm 1988, được tổ chức vào ngày 15 tháng giêng hàng năm, mục đích là phát huy tinh thần bác ái của Tôn trung Sơn, thực hiện phù nguy tế bản, cứu trợ xã hội. là tinh thần văn hóa đặc sắc nhất của Trung sơn.

HỘI HOA CÚC XIAOLAN: Người dân Xiaolan rất yêu thích hoa cúc đã trên 800 năm nay. Hội hoa cúc năm giáp tuất (1814) Gia Khánh đời nhà Thanh các chức sắc đương thời đã khế ước với nhau cứ 60 năm tổ chức một lần ngày hội hoa cúc lớn. Trong thời gian đó hàng năm hoặc vài ba năm lại tổ chức hội hoa cúc với quy mô vừa và nhỏ. Hội hoa cúc Xiaolan tập trung vào các nội dung thưởng ngoạn cúc, vịnh cúc, bình cúc. Được liệt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đợt đầu của quốc gia.

TRƯỜNG CHÂU RỒNG SAY: Đây là điệu múa dân gian chỉ có ở miền nam Trung quốc. Nó hội tụ nam quyền, võ thuật, say quyền, tạp kỹ nó đã trở thành môn nghệ thuật mang đậm màu sắc của người dân Trung sơn. Trường châu rồng say đã được liệt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đợt 2 của quốc gia.

SẮC BAY: Đại diện sắc bay của Trung sơn là ở Yakou và Hoàng phố. Nó được khởi nguồn từ phong tục "tế lễ bụt" đời Đường, thịnh hành trong những năm đời Thanh và Dân quốc. trước đây nó là loại múa rối dân gian, sau đó biến thành sắc bay, do trẻ em đóng các nhân vật trong lịch sử, tạo hình tạo nhân cách đặt trên mặt quỳ có màu sắc, do người khiêng, bên cạnh đó phối với nhạc để biểu diễn dọc đường. Sắc bay Yakou được liệt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đợt 2 quốc gia.

CA NƯỚC MẶN TRUNG SON: Ca nước mặn là một hình thức biểu diễn dân ca, là ngư dân dùng tiếng Quảng châu ca hát. Ca nước mặn được chia ra câu dài và câu ngắn, cao đường ca, cô em ca. Ca nước mặn đã được liệt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đợt đầu quốc gia.

CA MÚA HẠC THỊ TRẦN SHAXI: Cách đây 600 năm, người dân từ phương nam đến định cư ở Shaxi."Hạc", "Học" đồng âm.Để khuyến khích hiếu học, khen thưởng người học sau tiến bộ trước, dùng tre giấy dán thành con hạc để biểu diễn.Khi biểu diễn dùng âm thanh to nhỏ của la, trống, bát bát âm để múa hát, tạo ra một khung cảnh vui nhộn được người dân yêu thích.

BÁNH HẠNH NHÂN JUXIANGYUAN: Bánh hạnh nhân bắt nguồn từ huyện Hương sơn thời vua Quang Hy cuối đời nhà Thanh. Được làm bằng đậu xanh dùng khuôn gỗ tạo thành hình hạnh nhân. Bánh được chế biến theo công nghệ truyền thống. Đưa vô miệng cảm giác vị ngọt, mùi thơm lưu mãi trong miệng.

THÀNH PHỐ VĂN HÓA

Phong cảnh Trung sơn đẹp như dải lụa. Năm 2000 được tặng danh hiệu "Thành phố du lịch ưu tú Trung quốc". Năm 2008 doanh thu của ngành du lịch thành phố là 9,73 tỷ RMB.

CÔNG TRÌNH DÂN SINH:

Trung Sơn ra sức cải thiện bảo đảm dân sinh, đẩy mạnh công tác cải cách thể chế quản lý xã hội, thúc đẩy người dân thành phố nông thôn đi làm việc lập nghiệp, đi sâu một bước hoàn thiện cơ chế bảo đảm xã hội, tăng nhanh tiến độ bảo hiểm y tế của người dân thành thị nông thôn nhất thể hóa, hoàn thành công việc lấy đảm bảo mức sống thấp nhất làm cơ sở, đề y tế, nhà ở, giáo dục, tư pháp, cứu trợ tạm thời trở thành hệ thống hỗ trợ cứu trợ xã hội.Cho đến cuối năm 2008, toàn thành phố đã có 4,6 triệu dân tham gia bảo hiểm xã hội; bảo hiểm dưỡng lão cơ bản ở nông thôn đã đạt trên 80%, 187 phòng ở cho thuê rẻ tiền đã giao đúng kỳ hạn, đã xây dựng 20 nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới ống thoát có tổng công suất xử lý 755 ngàn tấn nước thải/ ngày, tập chung xử lý nước thải đạt trên 85%. Gần 10 năm nay, chính quyền thành phố đã đưa ra hơn 2400 căn hộ cho các gia đình khó khăn về nhà ở.

GIAO LƯU HỮU NGHỊ

Thành phố Trung sơn tích cực triển khai hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của Trung sơn. Năm 1988 và năm 1997 đã kết nghĩa với thành phố Moriguchi của Nhật bản và thành phố Honolulu của Mỹ. Hiện nay, Trung sơn đã ký kết hợp tác hữu nghị với thành phố Cairns của Australia, thành phố Culiacan của Mexico, Puntarenas của Costa Rika và Alameda của Mỹ.